

KHÉP LẠI MỘT NĂM ĐÁNG NHỚ



Như bao cô cậu học trò cuối cấp, việc thi đỗ vào một trường đại học mà mình mong muốn đã là một điều vô cùng may mắn nhưng đối với tôi nói riêng và toàn bộ khối sinh viên Nhiệm vụ chiến lược thì điều may mắn tăng lên gấp bội khi chúng tôi đã có những ngày tháng đầu tiên của quãng đời sinh viên nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười và những kỉ niệm. Mặc dù thời gian đầu nhập học còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen bạn quen bè thì được tin phải chuyển sang học ở ngoại ngữ một năm lại còn chỉ học tiếng anh 20 tiết một tuần nữa chứ, làm sao để đạt 6.0 IELTS đây? Nhiều sinh viên lo lắng và thấy choáng lấm vì mình đâu có nhu cầu học ngoại ngữ ở đây đâu lại còn học nhiều như thế thì làm sao học nổi! Tuy nhiên một trải nghiệm hoàn toàn khác làm thay đổi suy nghĩ của các bạn khi bước vào thế giới của Nhiệm vụ chiến lược, ĐHQGHN.

Ai bảo rằng lên đại học là chán lấm, bạn bè không vui được như cấp 3 đâu? Hãy cứ thử làm học sinh ISP một lần xem, những tiết học tiếng Anh đầy hứng khởi với các cô giáo trẻ trung, vui tính và nhiệt huyết nữa chứ. Một lớp học chỉ có khoảng 20-25 sinh viên thôi nhé, điều đặc biệt là ở chỗ các bạn đến từ nhiều trường khác nhau trong ĐHQGHN. Đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi bạn lại có những cá tính và lối tư duy riêng của mình, chính điều này

đã tạo nên một môi trường học tập. một màu sắc rất ISP. Sinh viên ISP rất tài năng nữa: Có nhiều sinh viên trường chuyên là học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế đấy nhé...

May mắn được giữ cương vị khối trưởng – là người kết nối sinh viên ISP với các hoạt động chung, tôi được tiếp xúc với tất cả các lớp, quen biết rất nhiều bạn tôi nhận thấy được tình yêu và niềm tự hào là một ISPer ngày một ánh lên trong mắt các bạn. Trong một năm qua ISP đã đoàn kết dần trở thành một đại gia đình lớn khi cùng nhau tham gia vô số những hoạt động như thăm quan dã ngoại bảo tàng dân tộc học, Ring the golden bell, New year party, ISP musical... Các bạn đã được học tập cùng nhau, vui chơi cùng nhau và có những trải nghiệm học tiếng Anh thật tuyệt vời.

Tôi không muốn đại diện hay thay mặt cho bất kì ai nói lên suy nghĩ của mình đơn giản bởi vì có lẽ nó không thể đủ cho tình cảm, sự biết ơn mà tất cả sinh viên ISP dành cho lãnh đạo ĐHQGHN và các trường thành viên - những người đã tâm huyết mang đến cho chúng tôi những cơ hội tốt nhất để học tập và phát triển. Nhờ có các thầy cô mà chúng tôi đã có những tiến đề vững chắc nhất, tươi sáng nhất để bước vào một môi trường hội nhập không chỉ trong trường đại học 3 năm sau mà còn là cả cuộc đời chúng tôi sau này nữa. Không chỉ

có kiến thức trên sách vở mà các thầy cô của ISP còn cho chúng tôi những bài học về kĩ năng mềm và cách yêu thương cuộc sống. Một năm học ngoại ngữ cùng nhau -1/4 quãng đời sinh viên của chúng tôi đã được trải qua một cách khác biệt và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Lễ chia tay ISP vào ngày 28-5 mang tên INSPIRATIONAL CROSSROAD đã khép lại một năm đáng nhớ tại ULIS, 3 năm còn lại chúng tôi sẽ trở về trường học theo đúng chuyên ngành của mình. Những nụ cười, giọt nước mắt những cái khoác tay thật chặt sẽ là những kỉ niệm còn mãi với chúng tôi. Sẽ nhớ lấm lấm những tiết học vui vẻ của cô trò. Sẽ nhớ lấm lấm tiếng cười đùa bạn bè của tôi ơi!!! Thế nhưng chia tay không phải là hết đâu ISP nhỉ mà chỉ là mở ra một cánh cửa khác rộng hơn, nhiều cơ hội hơn cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta còn trẻ cuộc sống còn dài vẫn ở phía trước hãy tự tin và nắm lấy để thành công để xứng đáng những gì mà chúng ta đã học tại Chương trình Nhiệm vụ chiến lược này.

THẢO LY